

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำใหญ่
สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคำใหญ่

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสำเนียง ศรีโคตร	ประธานสภาเทศบาล	สำเนียง ศรีโคตร	
๒	นายสมาน ชินหันหา	รองประธานสภาเทศบาล	สมาน ชินหันหา	
๓	นายณัฐวัฒน์ ใจดีจริง	สมาชิกสภาเทศบาล	ณัฐวัฒน์ ใจดีจริง	
๔	นายวีระชัย เบ็ญจมาศ	สมาชิกสภาเทศบาล	วีระชัย เบ็ญจมาศ	
๕	นายวีระ บุญโส	สมาชิกสภาเทศบาล	วีระ บุญโส	
๖	นายประกาศ ดรบัณฑิต	สมาชิกสภาเทศบาล	ประกาศ ดรบัณฑิต	
๗	นางพิมพ์พรณ สนทอง	สมาชิกสภาเทศบาล	พิมพ์พรณ สนทอง	
๘	นายไพรินทร์ สีบุญตา	สมาชิกสภาเทศบาล	ไพรินทร์ สีบุญตา	
๙	นายสุพล ทินคาม	สมาชิกสภาเทศบาล	สุพล ทินคาม	
๑๐	นางไพรวลัย ราชมนตรี	สมาชิกสภาเทศบาล	ไพรวลัย ราชมนตรี	
๑๑	นายอนุกรณ์ ภูเงิน	สมาชิกสภาเทศบาล	อนุกรณ์ ภูเงิน	
๑๒	นายนิวัฒน์ บุญเลี้ยง	สมาชิกสภา/เลขานุการฯ	นิวัฒน์ บุญเลี้ยง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายกำพล สงคราม	นายกเทศมนตรี	กำพล สงคราม	
๒	นายปราการ อุตส่าห์	รองนายกเทศมนตรี	ปราการ อุตส่าห์	
๓	นายนิติพงศ์ โพธิ์ทอง	รองนายกเทศมนตรี	นิติพงศ์ โพธิ์ทอง	
๔	นายวุฒิชัย ดรบัณฑิต	เลขานุการนายกฯ	วุฒิชัย ดรบัณฑิต	
๕	สิบเอกวิชัย แสนสมัคร	ปลัดเทศบาล	วิชัย แสนสมัคร	
๖	นายนิเทศก์ สุขสมบูรณ์	รองปลัดเทศบาล	นิเทศก์ สุขสมบูรณ์	
๗	นางมณีจันทร์ ชัยศิริธนานนท์	หัวหน้าสำนักปลัด	มณีจันทร์ ชัยศิริธนานนท์	
๘	นายสมพร อัมพวา	ผอ.กองสวัสดิการ	สมพร อัมพวา	
๙	นางจิตาภา จันทะรัตน์	ผอ.กองคลัง	จิตาภา จันทะรัตน์	
๑๐	นางณุชจิตรา วัชรปัญญาพิพัฒน์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ณุชจิตรา วัชรปัญญาพิพัฒน์	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายนิวัฒน์ บุญเลี้ยง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ บัดนี้ได้ถึงเวลานัดประชุมสภา
เลขานุการสภา เทศบาล สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ และได้ตรวจสอบรายชื่อ

สมาชิกสภาเทศบาล ตามข้อ ๒๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ปรากฏว่ามีสมาชิกได้มาลงชื่อครบองค์ประชุม จึงขอกราบเรียนท่านประธานสภาฯ ได้จัดรูปเทียนบูชา พระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ

นายสำเนียง ศรีโคตร สวัสดีครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายก
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล ท่านผู้อำนวยการกอง ท่านหัวหน้าฝ่ายที่
เคารพทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสำเนียง ศรีโคตร ขอฝากการรักษาระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่
ประธานสภา ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๑๑๘ ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ห้ามผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้

๑. ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ กล่าวคำหยาบ เสียดสี หรือใส่ร้าย

๒. แสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ

๓. ก่อความสงบเรียบร้อย หรือกระทำการให้เสื่อมเสียเกียรติของที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นหรือจงใจกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาท้องถิ่น

๔. ขัดคำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น

ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ยึดถือระเบียบด้วยครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายสำเนียง ศรีโคตร ในการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา วันนี้ยังไม่มีกรรับรองเนื่องจากทางเลขานุการสภา
ประธานสภา ยังเรียบเรียงและจัดพิมพ์ยังไม่แล้วเสร็จ ถ้าจัดทำเสร็จแล้วก็จะได้นำมารับรองในที่ประชุมคราว
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทุ้งถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่

๕.๑ ญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสด
เทศบาลตำบลคำใหญ่

- นายสำเนียง ศรีโคตร** ประธานสภา
ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติของสมาชิกสภาต่อไป
- นายกำพล สงคราม** นายกเทศมนตรี
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงรายละเอียดต่อสภาแห่งนี้ได้รับทราบ
สืบเนื่องจากก่อนที่ผมจะได้เข้ามารับตำแหน่งนายกเทศมนตรี ผมได้ให้นโยบายกับพี่น้องประชาชน
อยู่หลายเรื่อง แต่เรื่องหลักๆ ก็คือเรื่องการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลคำใหญ่ให้เป็นตลาดสด
น่าซื้อ เหตุที่ต้องปรับปรุงใหม่ก็เพราะว่าตลาดสดเทศบาลตำบลคำใหญ่ได้มีการก่อสร้างมานาน
หลายปีแล้วและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก ผมจึงได้ยื่นญัตติขอใช้งบประมาณในการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้กับชุมชนของเรา แต่ในเทศบัญญัติฯ ก็มีโครงการปรับปรุงตลาดสดเช่นกัน แต่
งบประมาณมีค่อนข้างจำกัดและไม่เพียงพอต่อการปรับปรุง ซึ่งมีอยู่ ๒ โครงการคือต่อกันسادและ
ปูพื้นกระเบื้อง ตอนนี้โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่คือโครงการปูกระเบื้องและทำแผงขายใหม่
ส่วนโครงการต่อเติมกันسادยังไม่ได้ดำเนินการ สภาพความเป็นจริงกันسادที่มีอยู่เดิมนั้นทางทิศ
ตะวันออกมีสภาพที่เก่าและต่ำเกินไป ทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ผมจึงได้นำปรึกษากับคณะ
บริหารว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไง เพราะว่าถ้าจะต่อเติมกันسادเลยปัญหาก็คงไม่จบ ผมจึงได้
ปรึกษากับท่านปลัดฯ ว่าเรามีงบประมาณในส่วนไหนบ้างที่พอจะใช้ได้เพื่อที่จะปรับปรุงตลาดสด
ใหม่ ท่านปลัดฯ ก็ได้ให้คำแนะนำว่าสามารถใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมได้ แต่ต้องขออนุมัติต่อสภา
ก่อน จึงจะสามารถใช้เม็ดเงินในส่วนนี้ได้ ผมจึงได้มอบหมายให้กองช่างออกแบบตลาดสดใหม่ โดย
ทำเป็น ๒ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดคล้ายกับอาคารหลังเดิมฝั่งทิศตะวันออก
ซึ่งจะมีลักษณะเป็นอาคารแฝด ใช้งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐ บาท และโครงการต่อเติมกันساد
ด้านข้าง จัดทำป้ายตลาดสดด้านหน้า วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสำเร็จ ใช้งบประมาณ
๔๑๗,๐๐๐ บาท รวมทั้งสองโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑๑,๐๐๐ บาท สำหรับรายละเอียดต่างๆ
ตามเอกสารที่อยู่ในมือของท่านสมาชิก ถ้าหากท่านสมาชิกมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ครับ ผมก็
ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวของพี่น้องประชาชน เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ผมอยากให้ตลาดสดได้เปิดใช้ก่อนเดือนเมษายน แต่ถ้าสภาแห่งนี้
อนุมัติก็สามารถดำเนินการได้ทันที พี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดเดินทางกลับสู่ลำเนา ก็จะ
เห็นการเปลี่ยนแปลงของตลาดสด แต่ถ้าไม่รีบดำเนินการปล่อยให้ดำเนินการหลังสงกรานต์ก็จะ
เข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งจะทำให้ดำเนินการก่อสร้างลำบาก ผมก็มีเรื่องชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ
- นายสำเนียง ศรีโคตร** ประธานสภา
ขอบคุณครับ ท่านนายกฯ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเพื่อเป็นการประกอบการพิจารณาอนุมัติของท่าน
สมาชิก มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยไหมครับ เชิญท่านวิระชัยครับ
- นายวิระชัย เบ็ญจมาศ** สมาชิกสภา
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมมีข้อสงสัยว่าโครงการที่หนึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว ก็เหลืออีก
โครงการหนึ่งหรือว่าท่านนายกฯ ได้ยกเลิกโครงการต่อเติมกันسادแล้ว ผมคิดว่าถ้ามีปรากฏอยู่เทศ
บัญญัติแล้วสามารถดำเนินการได้เลย และโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดขอใช้เงินทุนสำรองเงิน
สะสม ผมเข้าใจแบบนี้ครับ
- นายสำเนียง ศรีโคตร** ประธานสภา
ขอบคุณครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายกำพล สงคราม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติม ตามที่เทศบัญญัติฯ เกี่ยวกับตลาดสดจะมี
นายกเทศมนตรี อยู่ ๒ โครงการ คือ ต่อเติมกันสาดและปูกระเบื้อง ทำแผงใหม่ ซึ่งโครงการปูกระเบื้องและทำแผง
ใหม่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ แต่โครงการต่อเติมกันสาดได้ทำสัญญาไปแล้วยังไม่ได้บอกเลิก
สัญญาเพราะว่าสภายังไม่อนุมัติให้สร้างอาคารใหม่ ถ้าสภาแห่งนี้ไม่อนุมัติผมก็จะไม่ยกเลิกสัญญา
แต่ถ้าสภาอนุมัติให้ใช้เงินทุนสำรองผมก็จะบอกเลิกสัญญาและดำเนินการก่อสร้างอาคารตลาดสด
หลังใหม่ ทำตามแบบแปลนที่ได้ขออนุมัติต่อสภา ส่วนงบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ ก็ยังอยู่
เหมือนเดิม สิ้นปีงบประมาณก็ตกเป็นเงินสะสม ก็คงอยู่ไม่ได้ไปไหน แต่ถ้าจะนำมาใช้ก็ต้องขอ
อนุมัติต่อสภาเหมือนเดิมครับ

นายสำเนียง ศรีโคตร ขอบคุณครับ เชิญท่านวีระชัยครับ
ประธานสภา

นายวีระชัย เบ็ญจมาศ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ตอบข้อซักถาม เพราะว่าเรื่องนี้มัน
สมาชิกสภา ซับซ้อนและไม่เข้าใจจึงได้เรียนถามท่านนายกฯ เพราะว่าโครงการต่อเติมกันสาดก็มีปรากฏใน
เทศบัญญัติฯ แล้ว แต่ท่านนายกฯ ก็ได้นำโครงการนี้มาขออนุมัติต่อสภาอีก ตอนนี้อยู่ใจแล้ว

นายสำเนียง ศรีโคตร ขอบคุณครับ เชิญท่านสุพลครับ
ประธานสภา

นายสุพล ทินคาม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมได้เห็นแบบแปลนของโครงการแล้ว ตลาดสดมีหลังเดียวแต่
สมาชิกสภา ทำไมต้องทำเป็นสองโครงการด้วยครับ อยากให้ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ

นายสำเนียง ศรีโคตร ขอบคุณครับ เชิญท่านประกาศครับ
ประธานสภา

นายประกาศ ดรบัณฑิต เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมได้มีโอกาสคุยกับท่านนายกฯ เกี่ยวกับเรื่องตลาดสด แต่ยังขาด
สมาชิกสภา การใช้น้ำประปา ผมอยากให้ผู้ประกอบการได้ต่อมิเตอร์ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของ
เทศบาล ถ้าผู้ประกอบการอยากใช้น้ำก็ให้ต่อมิเตอร์ ผ่าฝ่ายบริหารดำเนินการในส่วนนี้ด้วยครับ

นายสำเนียง ศรีโคตร ขอบคุณครับ เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ
ประธานสภา

นายกำพล สงคราม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขออนุญาตตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกเกี่ยวกับเรื่องตลาดสด
นายกเทศมนตรี อาคารมีหลังเดียวแต่ทำไมต้องทำเป็น ๒ โครงการ อาคารหลังเดียวก็จริงแต่โครงการที่สองเป็นการ
ต่อเติมกันสาดและทำป้ายตลาดสด ซึ่งเราไม่ได้ทำกันสาดเฉพาะอาคารหลังใหม่แต่จะทำรอบๆ ทั้ง
สองอาคาร เพราะเป็นอาคารแฝด สรุปล็องงานที่ทำคนละส่วนกัน จึงเป็นเหตุที่จะต้องทำเป็น ๒
โครงการ ส่วนเรื่องที่ท่านประกาศได้สอบถามถึงการติดมิเตอร์น้ำประปา ผมขอหารือกับฝ่าย
จัดเก็บก่อน เพราะผมไม่รู้ว่าจะเรียกให้เราจัดเก็บค่าน้ำได้หรือไม่ ผมก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก
แม่ค้าหลายคนว่าบางคนไม่ได้ใช้น้ำแต่เก็บค่าแพงเท่ากัน ผมก็พยายามหาวิธีแก้ไขปัญหานี้อยู่ครับ
ผมกำลังศึกษาถึงอำนาจหน้าที่ตรงนี้ว่าสามารถดำเนินการได้ไหม เพื่อให้เกิดความยุติธรรม

นายสำเนียง ศรีโคตร ขอบคุณครับ เชิญท่านนิวัฒน์ครับ
ประธานสภา

- นายนิวัฒน์ บุญเลี้ยง** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ถ้าเอาสองโครงการนี้มารวมกันให้เป็นโครงการเดียวได้ไหมครับ
เลขานุการสภา
- นายสำเนียง ศรีโคตร** ขอบคุณครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ
ประธานสภา
- นายกำพล สงคราม** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ถ้าแยกโครงการออกจากกันก็จะดำเนินการได้เร็วขึ้น แต่ถ้ารวม
นายกเทศมนตรี โครงการให้เป็นโครงการเดียวก็จะทำให้การดำเนินการช้าลง ผมก็พยายามจะทำให้เร็วขึ้น
เป้าหมายของผมคือจะเปิดตลาดสดก่อนเดือนเมษายน เพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้อง
ประชาชน ก็เหมือนกับท่านขอหลอดไฟฟ้าส่องสว่างให้กับพี่น้องประชาชน ท่านขอวันนี้ท่านก็ได้
วันนี้ ผมก็เช่นกันต้องพยายามทำงานให้กระชับเวลาและจะดำเนินการโครงการอื่นที่ยังรออยู่ครับ
- นายสำเนียง ศรีโคตร** ขอบคุณครับท่านนายกฯ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยไหมครับ ถ้าไม่มีผม
ประธานสภา ก็จะขอมติที่ประชุมต่อไปครับ หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อ
ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลตำบลคำใหญ่ ได้โปรดยกมือขึ้นครับ
- มติที่ประชุม** อนุมัติให้จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลตำบลคำใหญ่
เป็นเอกฉันท์

๕.๒ ญัตติ ขออนุมัติเพิ่มคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

- นายสำเนียง ศรีโคตร** คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ เดิมมีอยู่ ๕ ท่าน แต่มีสมาชิกได้ยื่นญัตติเพื่อขอเพิ่ม
ประธานสภา คณะกรรมการอีก ๒ ท่าน รวมเป็น ๗ ท่าน ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอเชิญผู้ยื่นญัตติได้เสนอ
รายชื่อคณะกรรมการเพิ่มเติมอีกสองท่านครับ
- นายวีระชัย เบ็ญจมาศ** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมได้ยื่นญัตติขอเพิ่มคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
สมาชิกสภา ซึ่งเดิมมีคณะกรรมการฯ อยู่ ๕ ท่าน อยากจะขอเพิ่มคณะกรรมการฯ อีก ๒ ท่าน เป็น ๗ ท่าน
ดังนี้ครับ

๑. นายประกาศ ดรบัณชิต สมาชิกสภาเทศบาล

๒. นายนิวัฒน์ บุญเลี้ยง สมาชิกสภาเทศบาล

- นายสำเนียง ศรีโคตร** ขอบคุณครับ มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ ถ้าหากไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ผมก็จะขอ
ประธานสภา มติที่ประชุมต่อไป หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้เพิ่มคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
ตามที่ท่านวีระชัยได้เสนอ ได้โปรดยกมือขึ้นครับ

- มติที่ประชุม** อนุมัติเพิ่มคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ จำนวน ๑๐ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง

๕.๓ ญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๙

- นายสำเนียง ศรีโคตร** ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ
ประธานสภา

นายก้าพล สงคราม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตามที่เทศบาลตำบลคำใหญ่ได้รับหนังสือส่งมอบ ที่พิเศษ/๑ เรื่อง
นายกเทศมนตรี ส่งมอบบ่อน้ำบาดาลหมู่บ้านให้เทศบาลตำบลคำใหญ่ พร้อมกับสิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ชุด เนื่องด้วยชาวบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประชาคมหมู่บ้านประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การบริหารจัดการบ่อน้ำบาดาลของหมู่บ้าน ซึ่งทางกรมทรัพยากรเป็นผู้ดำเนินการขุดเจาะให้เบื้องต้นแต่ไม่มีผู้ดูแลในการจัดเก็บและซ่อมบำรุง ที่ประชุมจึงมีมติส่งมอบให้เทศบาลตำบลคำใหญ่เป็นผู้ดูแลต่อไป กองช่างจึงได้ออกสำรวจบ่อน้ำบาดาล ปรากฏว่าประปาหอถึงสูงชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานเป็นเวลานาน กองช่างจึงมีความประสงค์ขออนุมัติซ่อมแซมประปาหอถึงสูง เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ งบประมาณในการซ่อมแซม จำนวน ๕๗,๐๐๐ บาท ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ (๒) กรณีปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยภายใต้เงื่อนไข ข้อ ๘๙ (๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ซึ่งในส่วนนี้ยังมีประชาชนหลายหลังคาเรือนใช้น้ำประปาอยู่ ผู้นำชุมชนจึงได้ทำหนังสือแจ้งมายังเทศบาล เพื่อให้เทศบาลซ่อมแซมต่อไป ขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณาด้วยครับ

นายสำเนียง ศรีโคตร ขอบคุณครับ เชิญท่านสมานครับ
ประธานสภา

นายสมาน ชินหันหา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมรู้สึกดีใจแทนพี่น้องประชาชน ที่ท่านนายกฯ ได้เล็งเห็น
รองประธานสภา ความสำคัญของพี่น้องประชาชนครับ

นายสำเนียง ศรีโคตร ขอบคุณครับ เชิญท่านวีระชัยครับ
ประธานสภา

นายวีระชัย เบ็ญจมาศ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ถ้าซ่อมแซมไปแล้วจะเกิดความคุ้มค่าไหมครับ พี่น้องประชาชน
สมาชิกสภา ได้รับประโยชน์ก็หลังคาเรือนครับ

นายสำเนียง ศรีโคตร ขอบคุณครับ เชิญท่านสมานครับ
ประธานสภา

นายสมาน ชินหันหา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ การใช้น้ำประปาของบ้านโพธิ์ทอง บางหลังคาเรือนใช้น้ำประปา
รองประธานสภา ภูมิภาคและน้ำประปาของหมู่บ้าน เพราะว่าถ้าใช้น้ำประปาภูมิภาคค่าน้ำต่อหน่วยแพง แต่
น้ำประปาของหมู่บ้านเก็บค่าน้ำต่อหน่วยไม่แพง ซอยบ้านถนนอมไม่มีน้ำใช้มาสองปีแล้วครับ ต้องใช้
รถเข็นในการขนถ่ายน้ำลำบากมากครับ ท่านสมาชิกต้องเล็งเห็นความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนด้วยครับ

นายสำเนียง ศรีโคตร ขอบคุณครับ เชิญท่านปรภากรครับ
ประธานสภา

นายปรกาการ อุตสาหกรรม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมต่อจากท่านนายกฯ เพื่อให้สิ้นข้อสงสัย
รองนายกเทศมนตรี ตามที่ท่านวิระชัยได้เป็นห่วงความคุ้มค่าในการซ่อมแซมน้ำประปาบ้านโพธิ์ทองหมู่ที่ ๙ หลังจาก
ซ่อมแซมเสร็จก็จะให้ผู้ที่ใช้น้ำติดตั้งมิเตอร์และเก็บค่าน้ำ เพื่อที่จะได้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าและซ่อมบำรุง
ซึ่งพนักงานจัดเก็บก็จะได้ออกไปจัดเก็บต่อไป ส่วนประปาของหมู่ที่ ๑๐ ก็ยังมีปัญหาเช่นกัน ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไข ค่าไฟฟ้าทางเทศบาลเป็นผู้จ่าย แต่ในการจัดเก็บคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นคน
เก็บ ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของการประปาส่วนภูมิภาคคือในช่วงเมษายนน้ำจะมีแต่โคลนและมีกลิ่น
เหม็น ในอนาคตข้างหน้าบ้านคำเจริญอาจจะได้น้ำจากบ้านโพธิ์ทองก็เป็นได้ ขอให้ท่านสมาชิก
ได้พิจารณาด้วยครับ

นายสำเนียง ศรีโคตร ขอบคุณครับ เชิญท่านนิวัฒน์ครับ
ประธานสภา

นายนิวัฒน์ บุญเลี้ยง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ โครงการนี้ผมขอสนับสนุนครับ เมื่อวานผมได้มีโอกาสเข้าไปสำรวจ
เลขานการสภา แล้ว ผมอยากฝากฝ่ายบริหารเรื่องการซ่อมบำรุงเพื่อที่จะให้เกิดความคุ้มค่าและใช้ได้นานๆ
ตัวอย่าง หมู่ ๑๑ ที่ซ่อมไปแล้ว แต่ก็ชำรุดบ่อย จึงอยากให้เข้าไปดูแลรักษาย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะ
ไม่ให้ระบบประปาชำรุดบ่อยครับ

นายสำเนียง ศรีโคตร ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าหากไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุมต่อไป
ประธานสภา หากสมาชิกท่านใดอนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหอดสูง บ้าน
โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๙ ได้โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม อนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหอดสูง บ้านโพธิ์ทองหมู่ที่
๙ เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ

นายสำเนียง ศรีโคตร สำหรับเรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะให้คณะผู้บริหารทราบไหมครับ เชิญท่านนิวัฒน์ครับ
ประธานสภา

นายนิวัฒน์ บุญเลี้ยง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ มีนกพิราบตายที่ห้องประชุมอาคารป้องกันฯ ส่งกลิ่นเหม็น อยาก
เลขานการสภา ฝากฝ่ายบริหารให้พนักงานไปทำความสะอาดห้องประชุมด้วยครับ เพราะสมาชิกสภาจะไปประชุม
ก็ไม่สามารถเข้าไปใช้ห้องได้ครับ

นายสำเนียง ศรีโคตร ขอบคุณครับ เชิญท่านวิระชัยครับ
ประธานสภา

นายวิระชัย เบ็ญจมาศ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอสนับสนุนที่ท่านนิวัฒน์ได้อภิปราย เพราะผมเข้าไปห้องนั้น
สมาชิกสภา อยู่ไม่ได้ครับ มีแต่นกพิราบตายและส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วทั้งห้องเลยครับ อยากฝากฝ่ายบริหารให้
จัดหาพนักงานไปดูแลและทำความสะอาดห้องนั้นด้วยครับ อยากให้ทำความสะอาดทุกวันเลยครับ
เรื่องต่อมถนนวนชอยฟาร์มหมูของเสียไปบูดระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร ไม่สามารถสัญจรไป
มาได้ อยากให้เอาหินไปเทและปรับเกรดใหม่ให้สัญจรไปมาได้ครับ ซึ่งถนนเส้นนี้มีปัญหามานาน
หลายปีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยครับ ฝากฝ่ายบริหารด้วยครับ

นายสำเนียง ศรีโคตร ขอบคุณครับ เชิญท่านนิวัฒน์ครับ
ประธานสภา

นายนิวัฒน์ บุญเลี้ยง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ อยากฝากฝ่ายบริหารอีกเรื่องหนึ่งคือป้ายจราจรก่อนเข้าหมู่บ้าน เลขานุการสภา เช่น ป้ายลดความเร็ว ป้ายโค้งอันตราย เป็นต้น เพราะวารถที่สัญจรไปมาใช้ความเร็วมากครับ และมุมทางโค้งบ้านชัยศรีจะเป็นมุมอับไม่สามารถมองเห็นรถที่สัญจรไปมาได้ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อยากให้ติดป้ายเตือนด้วยครับ

นายสำเนียง ศรีโคตร ขอบคุณครับ เชิญท่านสมานครับ
ประธานสภา

นายสมาน ชินหันหา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ อยากฝากเรื่องความสะอาดของถนนหนทาง ถนนเส้นจากหน้าวัดโพธิ์ชัยคำใหญ่ไปถนนใหญ่ เวลาฝนตกน้ำจะพัดเอาเศษขยะมาเคลื่อนเต็มถนนเลยครับ ผมอยากให้อถนนเส้นนี้เป็นถนนตัวอย่างเรื่องความสะอาด อยากปรับปรุงให้สะอาด ถนนอีกเส้นหนึ่งคือจากเทศบาลเก่ามาซอยบ้านช่างเส็งสกรปรกมากครับ ฝากฝ่ายบริหารดำเนินการด้วยครับ เรื่องต่อมาพี่น้องประชาชนเขาฝากมาว่าเมื่อไหร่จะมีการรื้อรางระบายน้ำ เพราะตอนนี้มีปัญหาไม่รู้ว่าจะเป็นน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็น ฝากฝ่ายบริหารจัดการด้วยครับ เรื่องต่อมาการเก็บขยะสมาชิกแต่ละท่านก็มักติติงพนักงานว่าไม่เก็บขยะบ้าง ไม่เก็บเศษไม้บ้าง ก็น่าเห็นใจเขาเพราะเขาต้องตื่นแต่เช้ามาเก็บขยะ ค่าตอบแทนก็น้อยน่าเห็นใจครับ ถ้าได้รถมาใหม่ก็น่าจะลดภาระได้มากกว่านี้ ไม่ต้องยกถังขยะหนักๆขึ้นที่สูงครับ

นายสำเนียง ศรีโคตร ขอบคุณครับ เชิญท่านวีระชัยครับ
ประธานสภา

นายวีระชัย เบ็ญจมาศ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ อยากสอบถามคณะบริหาร ตามที่สภาได้อนุมัติให้กู้เงินเพื่อจัดซื้อสมาชิกสภา รถขยะ จำนวน ๒ คันนั้น ขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ ปังงบประมาณนี้จะได้ใช้ไหมครับ

นายสำเนียง ศรีโคตร ขอบคุณครับ เชิญท่านไพรินทร์ครับ
ประธานสภา

นายไพรินทร์ สิบบุญตา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ถนนเส้นจากหน้าวัดโพธิ์ชัยคำใหญ่ไปบ้านแม่คริม ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อชาวบ้านได้ร้องเรียนมาหลายครั้งแล้ว และมีน้ำท่วมขังสัญจรไปมาลำบาก และมีต้นไม้ยื่นออกมากลางถนนทำให้ไฟฟ้าส่องสว่าง สว่างไม่ทั่วถึงและมีมืดในเวลากลางคืน อีกเรื่องหนึ่งถนนเส้นจากบ้านพ่อเสน ศรีเพี้ยแก้ว ซึ่งในการประชุมครั้งที่ผ่านมาก็ได้แจ้งให้ท่านนายกฯได้รับทราบแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการเลยครับ ฝากฝ่ายบริหารดำเนินการด้วยครับ

นายสำเนียง ศรีโคตร ขอบคุณครับ เชิญท่านปรากรครับ
ประธานสภา

นายปรากร อุตส่าห์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกฯ ได้มอบหมายให้ผมได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิก รองนายกเทศมนตรี เรื่องที่ท่านนิวัฒน์ได้สอบถามเกี่ยวกับอาคารป้องกันฯ มีนกพิราบเข้ามาทำรังในอาคารและสิ่งกลิ่นเหม็นไปทั่วทั้งห้อง ผมกำลังหาวิธีในการกำจัดไม่ให้นกพิราบเข้ามา ผมจะให้กองสาธารณสุขฉีดพ่นยาเพื่อไล่นกไม่ให้เข้ามาบริเวณอาคารอีก ต่อมาเรื่องที่ท่านวีระชัยได้สอบถามถนนซอยฟาร์มหมู

ของท่านไพบูลย์ ผมขอให้ท่านนิติพงศ์ผู้รับผิดชอบงานโยธาได้ดำเนินการแก้ไขครับ และเรื่องที่ท่าน
นิวัฒน์ได้สอบถามเกี่ยวกับป้ายสัญญาอนุญาตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นป้ายบอกทาง ป้ายบอกทางโค้ง
ป้ายบอกหมู่บ้าน เป็นต้น ทางฝ่ายบริหารจะรีบดำเนินการให้ครับ ในส่วนเรื่องที่ท่านสมานได้
สอบถามเรื่องถนนสกปรกถนนเส้นหน้าวัดโพธิ์ชัยคำใหญ่ไปถนนใหญ่ ถนนเส้นนี้ติดกับที่ของแม่
ดวงและมีรางระบายน้ำเล็กๆ ซึ่งถนนเส้นนี้ค่อนข้างที่จะแคบรถยนต์สัญจรไปมาลำบากมาก เรา
ต้องขออนุญาตเจ้าของที่ก่อนจึงจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ครับ ส่วนต้นไม้ที่ยื่นออกมากลางถนน
ก็จะตัดให้หมดและปรับถนนให้กว้างขึ้นกว่าเดิม ส่วนถนนเส้นซอยไปเทศบาลเก่า ผมจะนำรถไถไป
ปรับเกรดเพื่อกลบในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ต่อมาเรื่องของพนักงานเก็บขยะก็น่าเห็นใจ บางครั้งพื
่น้องประชาชนก็ไม่ได้คัดแยกขยะไว้ทำให้การเก็บขยะลำบาก ต่อไปผมจะดำเนินการโครงการคัด
แยกขยะที่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรแนะนำให้เราคัด
แยกเพื่อที่จะนำขยะเหล่านี้ไปทิ้งที่บ่อขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องสุดท้ายที่ท่าน
ไพรินทร์ได้สอบถามว่ามีต้นไม้ปกคลุมหลอดไฟฟ้าส่องสว่างทำให้ตอนกลางคืนมืด ผมจะรีบ
ดำเนินการให้ครับ

นายสำเนียง ศรีโคตร ขอบคุณครับ เชิญท่านปลัดฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องรถขยะครับ

ประธานสภา

ลิบเอกวิชัย แสนสมัคร เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขออนุญาตได้นำเรียนต่อที่ประชุมอยู่ ๓ เรื่อง ดังนี้

ปลัดเทศบาล

๑. การถ่ายโอนเงินอุดหนุนสำรองเงินสะสม ตามที่สภาได้อนุมัติจำนวน ๒ โครงการ ยอดเงินสะสม ณ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๘,๙๘๐,๔๔๓.๗๖ บาท ในสัดส่วนที่สามารถใช้ได้ตามอำนาจ
หน้าที่ของผู้บริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินนั้น สามารถเบิกจ่ายได้
ถ้าหากสภาพอนุมัติในสัดส่วนที่ไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ตามประมาณการรายรับของปี ๒๕๖๕
ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น ๔๗ ล้านบาท คิดเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณก็ประมาณ
๑,๙๓๐,๔๔๓.๗๖ บาท ซึ่งสภาได้อนุมัติให้ใช้เงินอุดหนุนสำรองเงินสะสมไปสองรอบ รอบแรกคือการ
ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ จำนวน ๔๔๐,๐๐๐ บาท ส่วนในวันนี้ที่ขออนุมัติคือโครงการก่อสร้างอาคาร
ตลาดสด จำนวน ๔๙๔,๐๐๐ บาท โครงการที่สองคือก่อสร้างกันสาดทิศตะวันออกและทิศใต้
จำนวน ๔๑๗,๐๐๐ บาท และโครงการสุดท้ายซ่อมระบบน้ำประปาหมู่บ้านโพธิ์ทอง จำนวน
๕๗,๐๐๐ บาท รวมทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๖๗,๐๐๐ บาท คงเหลือเงินอุดหนุนสำรองเงินสะสม
ที่สามารถใช้ได้จำนวน ๔๖๓,๔๔๓.๗๖ บาท

๒. เรื่องเงินกู้เงิน กสท. เพื่อจัดซื้อรถขยะ ๒ คัน จำนวน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท หลังจากที่สภาได้
อนุมัติก็ได้ส่งเอกสารไปที่อำเภอและจังหวัด ในส่วนของจังหวัดก็ได้ส่งเรื่องไปที่กรมส่งเสริม
ปกครองท้องถิ่น แล้วกรมฯได้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยัง กสท. ในขณะนั้นได้นำเรื่องเข้าสู่สภาซึ่งอยู่
ในช่วงต้นปีงบประมาณ ซึ่งใช้มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๓ พอมาถึงปีนี้กรมบัญชีกลางได้ประกาศ
มาตรฐานครุภัณฑ์ใหม่ของปี ๒๕๖๕ ราคาคันละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท กสท.จึงได้ส่งหนังสือมา
สอบถามเทศบาลว่าจะขอรับคันละ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาทหรือว่าจะขอกู้ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ใหม่
จึงได้นำเสนอต่อผู้บริหารและผู้บริหารก็แจ้งมาว่าให้ยึดตามราคาเดิม เนื่องจากถ้าจะทำใหม่จะ
เสียเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลจึงได้ทำหนังสือยืนยันตามราคาเดิมที่สภาได้อนุมัติ คาดว่า

น่าจะไม่เกินสิ้นเดือนนี้จะได้รับคำตอบ หลังจากที่ กสท.อนุมัติแล้วเทศบาลก็จะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ในกระบวนการ e-bidding ก่อนหน้าใช้วิธีการคัดเลือก ตามหนังสือจากกรมเพื่อให้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างเร็วขึ้น แต่เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาได้ยกเลิกหนังสือฉบับนั้นไปแล้ว วิธีการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องใช้วิธีเจาะจง ถ้าเกินห้าแสนบาทก็ใช้วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป e-bidding ใช้ระยะเวลาสามสัปดาห์วันทำการนับจากวันที่ขออนุมัติขอซื้อของจ้างกำหนดรายการ แต่งตั้งคณะกรรมการ และประกาศเพื่อที่จะให้ผู้ขายได้ยื่นข้อเสนอ พอได้ผู้รับจ้างแล้วก็ทำสัญญาจัดซื้อ เงื่อนไขการจัดซื้อการจ้างไม่เกินหกสิบวัน หมายความว่าเราได้ซื้อแล้วผู้ขายจะต้องส่งมอบไม่เกินหกสิบวัน ขอเรียนชี้แจงให้สมาชิกได้รับทราบในเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ครับ

๓. ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ทางหลวงเส้นทางฮองฮี-น้ำพอง ศูนย์สร้างทางขอแก่นได้แจ้งมาที่เทศบาลให้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เข้าประชาคม ซึ่งศูนย์สร้างทางจะได้มาประชาสัมพันธ์โครงการช่วงระยะจากกุดโดน-น้ำอ้อม ช่วงปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ ขอให้สมาชิกสภาได้เข้าร่วมประชาคมในครั้งนี้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้ผลักดันหรือเสนอแนวความคิดให้กับศูนย์สร้างทางได้พิจารณา ก็ขออนุญาตได้นำเสนอ ๓ ประเด็นให้กับสมาชิกได้รับทราบไว้เพียงเท่านี้ครับ

นายสำเนียง ศรีโคตร ขอบคุณครับ เชิญท่านปรากการครับ
ประธานสภา

นายปรากการ อุตสาห์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างถนน เพื่อให้เกิดความกระจ่าง
รองนายกเทศมนตรี อันที่จริงถนนสี่เลนเทศบาลของเราจะได้ก่อสร้างก่อนหน้าโรงพยาบาล แต่เนื่องด้วยโรงพยาบาล
ห้วยเม็กเขาขอให้ทำตงนั้นก่อน ส่วนของเราได้ทีหลังก็ขอเชิญท่านสมาชิกได้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง
ได้มาประชาคมในครั้งนี้อย่างเต็มที่ ผมก็จะเสนอต่อศูนย์สร้างทางเช่นกัน อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่
ครั้ง เสียชีวิตที่ร้าย บาดเจ็บที่ร้าย เสียทรัพย์สินไปทั้งหมดเท่าไร เพื่อจะเสนอให้เป็นน้ำหนักใน
การขอสัญญาไฟจราจรต่อไปครับ

นายสำเนียง ศรีโคตร ขอบคุณครับ เชิญท่านไพรวลัยครับ
ประธานสภา

นางไพรวลัย ราชมณตรีเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ถนนเส้นวัดโพธิ์ชัย-บ้านยายคริม ที่จะมีการปรับปรุงเจ้าของที่ไม่ใช่
สมาชิกสภา ยายดวง แต่เป็นของนายยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นลูกของยายดวง ถ้าจะปรับปรุงพื้นที่เพื่อที่จะให้
บ้านเมืองของเราเจริญ เขาคงไม่ขัดข้อง วันไหนจะไปคุยก็แจ้งให้ดิฉันได้รับทราบ เพื่อจะเข้าไปคุย
ด้วยคะ

นายสำเนียง ศรีโคตร ขอบคุณครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ
ประธานสภา

นายกำพล สงคราม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้อนุมัติงบประมาณในการ
นายกเทศมนตรี ดำเนินการตามโครงการได้ให้นโยบายกับพี่น้องประชาชนไว้ วัตถุประสงค์ของการทำงาน เราไม่ได้
ทำเพื่อคนใดคนหนึ่ง แต่เราทำเพื่อพี่น้องประชาชน ต้องมองถึงวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจจะทำ
ร่วมมือกันขับเคลื่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน สำหรับปัญหาต่างๆที่ท่านได้
เสนอ เรื่องที่เร่งด่วนคณะกรรมการก็จะรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วนเช่นกัน แต่ถ้าใช้งบประมาณในการ
แก้ไขปัญหาเยอะหรือแก้ไขลำบาก ก็อยากให้ท่านได้ชี้แจงกับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจด้วย เพราะ

ผมก็มีความคาดหวังว่าการประชุมในคราวต่อไปขอให้เป็นลักษณะนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ให้กับพี่น้องประชาชน ขอขอบคุณครับ

นายสำเนียง ศรีโคตร ขอขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะอีกไหมครับถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ครับ
ประธานสภา

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

(จดบันทึก/รายงานประชุม)

(นายนิวัฒน์ บุญเลี้ยง)

สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภา

คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายอนุกรณ์ ภูเงิน)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายประภาศ ดรบับจิต)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายวีระชัย เบ็ญจมาศ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายนิวัฒน์ บุญเลี้ยง)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายสุพล ทินคาม)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายไพรินทร์ สิบญูดตา)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายวีระ บุญใส)

กรรมการ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนี้ สภาเทศบาลตำบลคำใหญ่ได้ให้การรับรองแล้วในการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๒๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕

(ลงชื่อ)

(นายสำเนียง ศรีโคตร)

ประธานสภาเทศบาลตำบลคำใหญ่